



อิสรภาพแห่งความคิด ไทยโพสต์

Date :

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 หน้า 4

‘เลขาสกอ.’

คว่ำ ‘ยูเน็ต’

ไม่เห็นด้วยวันนี้มีการตื่นเกิดขึ้นอีกระบบ/

แฉสมศ.ทำแค่ทดสอบแบบสมัครใจ

กรุงเทพฯ ● “ทศพร” เลขาฯ สกอ.ตอบว่า “ยูเน็ต” ยังไม่เห็นด้วยการทดสอบ แฉ สมศ.ทบทวนซ้ำ ไม่ควรนำยูเน็ตมาใช้ในการประเมินสถานศึกษา หวังมีมหาลัยตรวจสอบเด็กอีกหวังคะแนนประเมิน หรือควรเปิดให้ทดสอบแบบสมัครใจจะดีกว่า ด้าน ผอ.สมศ.ไม่หมดหวัง เตรียมนำเรื่องเข้าหารือบอร์ด แจงการประเมินที่คิวเอฟนั้นต่างคนต่างทำ ควรมี “หน่วยงานกลาง” หรือสอบยูเน็ตช่วยในการประเมินคุณภาพ เพื่อสะท้อนภาพรวมคุณภาพการศึกษาในประเทศได้

ศ.พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กออ.) กล่าวถึงกรณีทีคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีมติให้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดระดับอุดมศึกษา หรือยูเน็ต ในปีการศึกษา 2557 และทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ และมีการตั้งแฟนเพจในเฟซบุ๊ก “ต่อต้านการสอบ U-Net จาก สทศ.” เพื่อร่วมต่อต้านและหยุดการสอบยูเน็ต ว่า สำหรับการทดสอบยูเน็ตนั้น โดยส่วนตัวคิดว่า เป็นสิ่งที่ดีที่มีการสอบที่วัดคุณภาพมาตรฐานของบัณฑิต แต่ยังมีคำถามกังวลว่า จากการที่สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นำยูเน็ตมาเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อต้องการดูว่าคุณภาพมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตนั้นได้ผลลัพธ์ทางการศึกษาตรงหรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าว ทาง สทศ.จึงจะไปพัฒนาการทดสอบยูเน็ตเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดตัวหนึ่งของ สมศ. ซึ่งหาก สมศ.กำหนดยูเน็ตเป็นตัวบ่งชี้แล้ว สทศ.จึงทำการทดสอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า กรอบคุณวุฒิแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน อีกทั้งระดับความรู้ความสามารถของแต่ละสาขาไม่เหมือนกัน เช่น ระดับความคิดวิเคราะห์ตัวเลข รัฐศาสตร์ กับเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

ศ.พิเศษทศพรกล่าวต่อว่า ทาง สกอ.เคยทำทั้งไปแล้วว่าตัวบ่งชี้นี้อาจจะไม่มีความเหมาะสมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งตนคิดว่าควรวัดเป็นเรื่องประกันคุณภาพภายในควรวัดในภาพรวม ที่เห็นว่าคนที่จบปริญญาตรีในประเทศไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าวินิจฉัย เป็นอย่างไรมากกว่า แต่ถ้าเอายูเน็ตไปเชื่อมกับการประกันคุณภาพภายนอกอาจเกิดปัญหา เพราะเป็นการนำข้อสอบทั่วไปไปวัดคุณภาพในแต่ละสาขา คะแนนที่ออกมาไม่สามารถสะท้อนให้เห็นได้ และหากมีการทดสอบยู